

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## CRANE – มีอะไรให้หน้าคิดเยอะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาจั่วหัว...

อย่าว่าแต่เฉพาะหุ้น CRANE เลย ที่มีอะไรให้หน้าคิด รวมไปถึงหุ้นธนาคาร แถมเรื่องการแก๊งตัวของตลาด กับบรรยากาศการกลับมาเก็งกำไรหุ้นเล็กๆ ต่างๆ นานา เป็นเรื่องให้หน้าคิด ทั้งนั้นแหละครับ... เรื่องของหุ้นกลุ่มธนาคาร ราคาและรูปแบบการแก๊งตัวในวันวาน ก็ลองๆ ดูกันตามที่ว่า ในการวิเคราะห์ทางสื่อฯ ออนไลน์ของหุ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นแหละครับ ราคาได้ลงมาทดสอบแนวโน้มหลักๆ ของเทรนระยะกลางๆ... หากวันนี้ จะยังคงพากันเล่นในแดนลบ นั้นก็แปลว่า หลุดเทรนแล้วก็ได้นะ หรือแปลอีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่พร้อมจะขึ้นในระยะกลางๆ และได้จบรอบระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้ แล้วเราต้องมาคิดต่อกันอีกว่า แล้วจะลงถึงไหนล่ะ จะแยกไหนใหม่สำหรับราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร แม้ว่าจะมีการออกมาบอกว่า เป็นผลดีต่อระยะยาว ที่มีมาตรการแบ่น้อออกมา... แต่ราคาหุ้นไม่บอกอย่างนั้นเลยนะ แล้วสิ่งที่สำคัญของตลาดที่มีอิทธิพลต่อการแก๊งตัวมากๆ เนี่ย คือ ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจ นี่แหละ ตัวการใหญ่เลย... ยิ่งเห็นหุ้นเล็กๆ หุ้นเก็งกำไร หรือ แม้แต่หุ้นที่ไม่น่าจะจะมีอะไร ก็กลับมาวิ่งขึ้นกันก็เลื่อนเลย ตามจิตวิทยาการลงทุน เขาบอกไว้ว่า ตลาดวาย หรือใกล้วาย ของเสีย หรือขยะ ก็มักจะออกมาให้เราได้เห็น เวลาตลาดนิ่งๆ ทรงๆ หรือ แนวโน้มตลาดเริ่มปรับตัวเป็นขาลง หุ้นเก็งกำไร ตัวเล็กๆ กลางๆ จะสร้างสีสนั่น แล้วที่นั่นแหละ ก็ต้องคิดดีๆ นะครับว่า สายถนัดเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่สายหรือแนวนี้ ก็นั่งรอไปนะครับ หรือถ้าอยากแจ่มๆ เพราะคันไม้คันมือ ก็อย่าแยะ เอาแต่พ้ออ้อมพ้อคำ... หุ้นเหล่านี้ มีคนดู เขาจะหมั่นไล่เอา

### ดูตามเกม...

เห็นจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นมามากมายในระยะหลังๆ นี้ มันก็แปลกๆ อยู่นะ จะเก็บมาจากไหนตอนไหน แล้วจะมว้าง ซือๆ ขายๆ ในระดับแถวๆ นี้... ถ้าจะออกหมด คงไม่น่าจะดี

**แนวรับ** : ... 2.92-2.88 หรือ 2.94 ก็ได้ **อย่าหลุด 2.70 พอ**

**เป้าหมาย** : ... 3.40-3.50 (แต่ยังหวังยาว ๆ หน่อย ได้ถึง 4.0)

Price Chart...(CRANE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CRANE...** อย่างที่กล่าว Volume ฟุ้งๆ มาออกหนาตาในช่วงไม่นานมานี้เอง โดยเฉพาะราคาตั้งแต่ 2.40-2.70 หรือแม้แต่ 2 วันที่ผ่านมาล่าสุดนั้น ก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกัน... ถ้าคิดว่า มาไล่เก็บในราคาแถวๆ ที่ว่ามานั้นนั้น แปลว่า ต้องมีอะไรดีซ่อนอยู่แน่ล่ะ หรือ ถ้าจะมีการค่อยๆ เก็บมาก่อนหน้านี้ แล้วจะลาฟเพื่อจะของราคาดีๆ ในการระบายของ ต้นทุนที่มีมา และราคาในระดับนี้ ไม่น่าจะคุ้ม... แล้วถ้าแสดงอาการจะออกของ ก็ไม่น่าจะเล่นแท่งเทียนแบบนี้ ทำแบบนี้ต้องซบราคาขึ้นเรื่อยๆ แล้วค่อยๆ ปล่อย แต่กว่าจะปล่อยได้หมด ก็ต้องเรียกแขกแยะๆ หน่อย ดูจาก Offer แปลว่า ของยังมีอีกแยะนะ...MA. ก็สวยๆ แบบนี้ ไปได้